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เริ่มประชุมเวลา   10.00 น. 
 

 เม่ือถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ไดตรวจสอบจํานวนสมาชิกท่ีเขาประชุมมีจํานวน  6  ทาน  
สมาชิกครบองคประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กลาวเปดประชุมและดําเนินการตามระเบียบวาระตอไป 
 

ประธานสภาฯ ไดกลาวสวัสดีกับสมาชิกสภาฯ  คณะผูบริหารและผูเขารวมประชุม  วันนี้เปนการ
ประชุมสภา สามัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565  กระผมนายสุวิทย  
ทองชนะ  ประธานสภาฯ ขอเปดการประชุมตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  และไดอาน
ประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  เรื่องเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจําป 2565  ตอท่ีประชุม และดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายสุวิทย  ทองชนะ กลาวทักทายสมาชิกสภา และคณะบริหาร เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวง 
ประธานสภาฯ             มหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547  (แกไขเพ่ิมเติมถึง   

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554)  สําหรับสมาชิกนะครับจะสอบถามหรือเสนอเรื่องอะไร 
ขอใหยกมือ ประธานอนุญาตแลวจึงลุกข้ึนเสนอตอท่ีประชุม ขอใหเปนไปตาม
ระเบียบดวยนะครับ  
 

มติท่ีประชุม           รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผานมา 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  สําหรับรายงานการประชมุ   
เลขานุการสภาฯ  สภาท่ีนํามารับรองในวันนี้เปนการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7  

มกราคม 2565  มีผูเขารวมประชุม 7 ทาน เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. รายการประชุม
มีอยูดวยกัน 8 หนา และเลขาไดสรุปรายงานการประชุมตอท่ีประชุมตามรายงานการ
ประชุมท่ีแจกใหกับสมาชิกไปลวงหนาแลว และขอใหทางสมาชิกไดตรวจสอบหากมีการ
แกไขก็สามารถนําเสนอแกไขตอท่ีประชุมไดคะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ สมาชิกทานใดจะแกไข พิมพคําผิด หรือ  
ประธานสภาฯ  เพ่ิมเติมแกไขตรงไหนขอเชิญครับ  ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ อัตกลับ ส.อบต.ม.2 ขอใหแกไขคําผิดหนาท่ี 7 ครับ ชื่อผิดครับ 

จาก เสวก  สะหมาด ขอใหแกเปน สวาสดิ์  สะหมาด ขอบคุณครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ แกไข หนาท่ี 7 นะครับ จาก เสวก สะหมาด เปน  
ประธานสภาฯ  สวาสดิ์  สะหมาด  ทานใดจะแกไขเพ่ิมเติมขอเชิญนะครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีกระผมจะ 

ขอมติท่ีประชุม ทานใดรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2565 โปรดยก
มือครับ 
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มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2565 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถาม 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 
                             - ไมมี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม 
   5.1 การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป 2565 ระยะเวลาและวัน 

เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัย กําหนดสมัยประชุม
สามัญประจําปสมัยแรก ของป 2566   
ขอเชิญเลขานุการสภา ครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา 

ทองถ่ิน พ.ศ.2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554) หมวด 2 ขอ 21 
การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป  ระยะเวลาและวันเริ่มตนประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปของ
ปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําปสมัยแรกของปถัดไป ให
ประธานทองถ่ินนําปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจําป สมัยแรกของแตละป โดยใหนํา
ความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม  เม่ือสภาทองถ่ินมีมติใหประธานสภาทองถ่ิน
ทําเปนประกาศของสภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สํานักงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล มาตรา 53 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแต
สภาองคการบริหารสวนตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวนตําบลกําหนดขอใหท่ีประชุมไดหารือกันวา
ป 2565 จะกําหนดก่ีสมัย ระยะเวลาของแตละสมัย และกําหนดสมัยแรกของป 
2566 ดวย 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ สมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญนะครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5  ขอกําหนด 3 สมัย 

สมัยท่ี 1    ระหวางวันท่ี   4 – 18  มกราคม 2565  ท่ีกําหนดไวแลว 
สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม 2565  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 3    ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม 2565  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  2566  ในระหวางวันท่ี  1 – 15 
กุมภาพันธ 2566  มีกําหนด 15 วัน 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานนรนิทร ครับ ขอผูรับรอง 2 ทานดวยครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายประมวล  ทองนวล รับรอง 
ส.อบต.ม.6 
 

นายจรูญ  บุญศิริ รับรอง 
ส.อบต.ม.3 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ตามท่ีทานนรินทรไดเสนอสมัยประชุมสามัญประจําป 2565 และ ป 2566 
ประธานสภาฯ  สมัยแรก ก็กําหนดเปน3 สมัย 

สมัยท่ี 1    ระหวางวันท่ี   4 – 18  มกราคม 2565  ท่ีกําหนดไวแลว 
สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม 2565  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 3    ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม 2565  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  2566  ในระหวางวันท่ี  1 – 15 
กุมภาพันธ 2566  มีกําหนด 15 วัน 

   มีสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมขอเชิญนะครับ ไมมีนะครับ  ถาไมมีทาน 
ใดเสนอเปนอยางอ่ืน ก็ถือวาท่ีประชุมเห็นควรตามท่ีเสนอนะครับ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ การกําหนดการประชุมสภา สมัยสามัญประจําป 2565 ขององคการ
บริหารสวนตําบลบางสัก และสมัยแรกของป 2566  ดังนี้ 
ป 2565  กําหนด 3 สมัย 
สมัยท่ี 1    ระหวางวันท่ี   4 – 18  มกราคม 2565  ท่ีกําหนดไวแลว 
สมัยท่ี 2    ระหวางวันท่ี   1 – 15  สิงหาคม 2565  มีกําหนด 15 วัน 
สมัยท่ี 3    ระหวางวันท่ี   1 – 15  ธันวาคม 2565  มีกําหนด 15 วัน 
และกําหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ของป  2566  ในระหวางวันท่ี  1 – 15 
กุมภาพันธ 2566  มีกําหนด 15 วัน 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.2 คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 3 คน เปนกรรมการพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 

 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ เนื่องจากคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  ไดหมดวาระลงตามวาระ 

ของสภาฯ ชุดท่ีแลว ในครั้งนี้เพ่ือใหเปนไปตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ใหสภาคัดเลือกสมาชิก 
จํานวน 3 ทาน เพ่ือเปนกรรมการพัฒนาในสัดสวนของสมาชิกสภา กรรมการอยูใน
วาระ 2 ป  
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  สมาชิกเสนอไดเลยนะครับ ขอเชิญทานนรินทร 
ประธานสภาฯ  ครับ 
 

นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5  กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5  ขอเสนอ  นายประมวล  ทองนวล   

นายจรูญ  บุญศิริ  และนางสาวมาลี หลําหลง 
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นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานนรินทร ครับ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ไมมีนะครับ 
ประธานสภาฯ  สรุปตามนี้นะครับ มีทานประมวล ทองนวล ทานจรูญ บุญศิริ  และทานมาลี หลําหลง 
   เปนกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.3 คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 3 คน เปนกรรมการติดตามและ 
ประธานสภาฯ  ประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น  

ก็เชนเดียวกับกรรมการชุดแรกนะครับ  ขอใหทานสมาชิกเสนอไดเลยครับ 
ขอเชิญทาน พิเชษฐ  อัตกลับ ครับ 
 

นายพิเชษฐ  อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2  กระผมนายพิเชษฐ อัตกลับ  ส.อบต.ม.2  ขอเสนอ นายนรินทร  เองฉวน  
   นายสุวิทย ทองชนะ และนายพิเชษฐ  อัตกลับ ครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานพิเชษฐ ครับ มีทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนหรือไมครับ ไมมีนะครับ 
ประธานสภาฯ  ก็มี นายนรินท เองฉวน  นายสุวิทย ทองชนะ  และนายพิเชษฐ อัตกลับ                           

เปนกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ 5.4 คัดเลือกสมาชิกสภาทองถิ่น จํานวน 2 คน เปนกรรมการกองทุนหลักประกัน 
ประธานสภาฯ  สุขภาพ อบต.บางสัก ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ไดอธิบายรายละเอียดครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลบางสัก  

ให มีการคัดเลือกสมาชิกสภาทองถ่ิน จํานวน 2 คน เปนกรรมการกองทุน
หลักประกัน อบต.บางสัก เนื่องจากคณะกรรมการชุดเกาหมดวาระลงตามวาระของ
สภาฯ สมาชิกสมารถเสนอไดเลยคะ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  ขอใหทานสมาชิกเสนอไดเลยนะครับ 
ประธานสภาฯ  ขอเชิญคุณมาลี ครับ 
 

นางสาวมาลี  หลําหลง เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.4  ดิฉันนางสาวมาลี หลําหลง  ส.อบต.ม.4  ขอเสนอ นายจรูญ บุญศิริ  
                             และนายนรินทร  เองฉวน คะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานสมาชิกนะครับ ท่ีเสนอมาก็จะเปน นายจรูญ บุญศิริ กับ  
ประธานสภาฯ  นายนรินทร เองฉวน ไมทราบวาสมาชิกทานใดจะเสนอเปนอยางอ่ืนอีกหรือไม ไมมี 

นะครับ กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ต.บางสัก เปน นายจรูญ บุญศิริ  กับ 
นายนรินทร เองฉวน 
 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 
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นายสุวิทย  ทองชนะ 5.5 ใหความเห็นชอบการใชท่ีดินแปลงทุงตนหวา โครงการระบบประปา 
ประธานสภาฯ  กอสรางระบบประปาแบบหอถัง บริเวณ อบต.บางสัก   
   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ ขอชี้แจงเบื้องตนนะคะ  สืบเนื่ององคการบริหารสวนตําบลบางสัก  

จัดทําโครงการน้ําประปาดื่มได  เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสํานัก
ทรัพยากรบาดาล เขต 6 และตอนนี้โครงการไดรับการอนุมัติแลว 
และเขาดําเนินการกอสรางในพ้ืนท่ี อบต.บางสัก ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวตรงนี้ท่ีเราจัดตั้ง 
อบต. เปนทุงเลี้ยงสัตว แปลงทุงตนหวา ซ่ึงขณะนี้เอกสารสิทธิ์ เปน นสล.  การขอใช
พ้ืนท่ีท่ีทําประโยชนท่ีผานมา ถาหนวยงานรัฐหรือวิสาหกิจ จะดําเนินการกอสรางใน
พ้ืนท่ีดังกลาว ตองขออนุญาตใชพ้ืนท่ีกอน ซ่ึงขณะนี้เรายังไมไดดําเนินการขออนุญาต
ใหถูกตอง  เบื้องตนไดสงคํารองไปแลว เขาประสานมาขาดรายงานการประชุมสภา 
ท่ีสภาใหความเห็นชอบ ซ่ึงชวงนั้นสภาฯ หมดวาระลงจึงตองรอสภาฯ ชุดใหม เรื่องนี้
คิดวาเปนเรื่องท่ีดี เพราะประชาชนในพ้ืนท่ีจะไดรับประโยชน ตอนนี้ของหมูท่ี 1 ใช
น้ําประปาอางเก็บน้ําปาแก ถาไดน้ําประปานี้มาก็จะไดแกปญหาเรื่องน้ําขุนแดง 
ประชาชนดื่มได ลดคาครองชีพ ชวงท่ีผานมาเราก็ไดประสานไปเรื่อย ๆ  เม่ือเอกสาร
ครบ เจาหนาท่ีของสํานักงานปาไมจะมาตรวจสอบ วัดพ้ืนท่ี  เพ่ืออนุญาตให
ดําเนินการตอไป อยากใหท่ีประชุมไดพิจารณานะคะ  เพ่ือผลประโยชนของพ่ีนองใน
พ้ืนท่ีนะคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ นะครับ ขอเชิญทานประทีป ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ขอเพ่ิมเติมจากทานเลขานุการ 

สภาฯ นะครับ ในสวนนี้งบประมาณเปนของกรมทรัพยากรน้ํา อบต.บางสัก เปนผู
ประสานของบประมาณไปแตสภาฯ หมดวาระลง ซ่ึงโครงการไดมาแลวไดดําเนินการ
เจาะบอไป 2 บอ แลว ตอไปก็จะเปนการสรางหอถัง และท่ีเก็บน้ํา ขอเสนอตอสภา
แหงนี้เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายในกับประชาชนในพ้ืนท่ีครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ครับ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ ชาวบานจะไดมีน้ําดื่มท่ีไมตองเสียเงินซ้ือนะครับ 
ประธานสภาฯ  ผมคิดวาเปนประโยชนตอประชาชนในพ้ืนท่ีนะครับ ผมจะขอมติท่ีประชุมนะครับ 

สมาชกิทานใด ใหความเห็นชอบการใชท่ีดินแปลงทุงตนหวา โครงการระบบประปา  
กอสรางระบบประปาแบบหอถัง บรเิวณ อบต.บางสัก  โปรดยกมือครับ 
 

มติท่ีประชุม  ใหความเห็นชอบ  การใชท่ีดินแปลงทุงตนหวา โครงการระบบประปา  
กอสรางระบบประปาแบบหอถัง บริเวณ อบต.บางสัก 

 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอเชิญนะครับ  สมาชิกทานใดจะเสนอขอเชิญนะครับ ขอเชิญทานนรินทร ครับ 
ประธานสภาฯ  
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นายนรินทร  เองฉวน เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.5 กระผมนายนรินทร เองฉวน ส.อบต.ม.5 มีเรื่องดวนท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมสภา ดังนี้ครับ 
 

 1. เรื่องถนน  เริ่มจะเขาหนาแลงแลว ชวงท่ีผานมาฝนตกเยอะ ทําใหถนนเปน    
หลุมบอ ฝากคณะบริหารดําเนินการซอมแซมดวย หากเขาดําเนินการเม่ือไร ขอให
แจงใหทราบดวยครับ 

 2. เรื่องน้ําประปาภูเขา หมูที 5 มีรั่วอยู 2 จุด หนาสวนโกหลิว  และหนาสวนสุเมธ 
ฝากคณะบริหารดวยนะครับ 

 3. เม่ือวันท่ี 23 -24 ธันวาคม 2564 ท่ีผานมา ทางสํานักงานพัฒนาชุมชน ไดมา
ประชุมชี้แจงเรื่องสรางบานใหชุมชน บานม่ันคง สําหรับชาวบานท่ีเดือดรอนเรื่องท่ี
อยูอาศัย โดยพิจารณาใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม โดยงบประมาณอยูท่ี 
30,000 – 50,000 ตอราย จะเปนการใหความชวยเหลือซ้ือวัสดุอุปกรณสําหรับ
การกอสรางหรือการซอมแซม ไมไดใหเปนเงินนะครับ ฝากทานสมาชิกชวย
ประสานงานของแตละหมูดวยนะครับ 

 4. ถนนสายซอยปุกปก พอฝนตกหนักน้ําทวมเนื่องจากถนนไมมีคูระบายน้ํา และ
ชาวบานไมไดใสทอดวยครับ 

 5. เรื่องเกษตรแปลงใหญ เปนการรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของชาวบานใน
พ้ืนท่ีตําบลบางสัก โดยมีนายสมบูรณ มากเขียว เปนผูประสานงาน  เพ่ือใหมีตลาด
จําหนาย ตรงนี้ก็ไดรับความอนุเคราะหจากทานนายกใหใชพ้ืนท่ีลานขางบานทาน
นายกเปนสถานท่ีสําหรับจําหนายพืชพันธุทางการเกษตรของชาวบาน  ตรงนี้ก็จะทํา
ใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึนครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนรินทรครับ ขอเชิญ คุณมาลี ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางสาวมาลี  หลําหลง เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.4 ดิฉันนางสาวมาลี หลําหลง ส.อบต.ม.4 มีเรื่องท่ีจะหารือในท่ีประชุม 2 เรื่องคะ 
 1. เรื่องถนนสายถํ้าโตะแสง ชวงฤดูฝนน้ํากัดเซาะเปนหลุมบอ 
 2. น้ําประปาควนลอน ซอยแรกทางเขาน้ําราบ น้ําไหลบางไมไหลบาง แตสวนใหญ

จะไมไหล ขอใหชวยปรับปรุงแกไขดวยคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ คุณมาล ีนะครับ ขอเชิญทานพิเชษฐ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายพิเชษฐ อัตกลับ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.2 กระผมนายพิเชษฐ อัตกลับ ส.อบต.ม.2  ฝากประธานไปยังคณะบริหาร เรื่องแสง

สวางโซลาเซลล  ไมทราบวาไดดําเนินการไปถึงข้ันตอนไหนแลว เพราะตอนนี้มืดมาก
เกรงจะเปนอันตรายกับผูสัญจรไปมา ฝากคณะบริหารชวยดูแลดวยนะครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ ทานพิเชษฐ ครับ ขอเชิญ ทาน จรูญ ครับ 
ประธานสภาฯ 
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นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3  แจงเรื่อง 

 

 1. น้ําประปาสายเขาตีนแรดน้ําไมพอใช 
 2. ขอใหสมาชิกชวยรับรองขอบัญญัติเก่ียวกับผูประสบภัยทางทะเล และขอใหเขา

แผนพัฒนาป 2565 หากไมทันปนี้ก็ขอใหเปนปหนา เพราะชาวบานหมูท่ี 3 อาชีพ
หลักก็มีประมงดวย กระผมคิดวาเปนความจําเปนนะครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณ ทานจรูญ นะครับ ขอเชิญทานประมวลครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประมวล ทองนวล เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.6 กระผมนายประมวล  ทองนวล  ส.อบต.ม.6 ฝาก 2 เรื่องนะครับ 
 1. เรื่องการจัดทําฝายชะลอน้ํา ทางผูใหญฝากมาถามวางบประมาณยังมีอีกหรือไม 
 2. เรื่องผนังก้ันน้ําหมูท่ี 6 ทําไมยังไมดําเนินการซอมแซมใหแลวเสร็จ  ฝากท่ีประชุม

ดวยนะครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานประมวล นะครับ  ขอเชิญคณะบริหารครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นายประทีป  สินธุประจิม เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายประทีป  สินธุประจิม รองนายก อบต.บางสัก ตามระเบียบวาระท่ี 6  สมาชิก

เสนอมาครบท้ัง 6 หมูนะครับ 
ทานนรินทร เองฉวน  
- เรื่องถนนเปนหลุมบอ กระผมเองก็ไดใหทางกองชางไปสํารวจเสนทางทุกหมูบาน

แลว ตอนนี้ดําเนินการไปแลว 4 หมู เหลืออีก 2 หมู และจะไดดําเนินการตอไป
ครับ 

- เรื่องน้ําประปาภูเขาท่ีรั่วอยู  ซ่ึงตอนนั้นเราไดทําขอตกลงกับผูใชน้ําประปาภูเขา 
วาใหชวยกันดูแล หากดําเนินการไมไดก็ใหเสนอท่ี อบต. เพ่ือจะไดเขาไป
ดําเนินการตอไปครับ 

- เรื่องบานม่ันคง เปนโครงการของพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย อ.
กันตัง เปนการชวยเหลือดานท่ีอยูอาศัยใหกับประชาชน ไมไดใหมาเปนเงินแตให
เปนวัสดุอุปกรณสําหรับการกอสราง กระผมเองก็เปนกําลังใจใหกับกรรมการทุก
หมูนะครับในการคัดเลือกชวยเหลือพ่ีนองในพ้ืนท่ี 

- เรื่องน้ําทวมขังบนถนนเม่ือเขาสูชวงฤดูฝน  บริเวณบานนายวิโรจน กระผมเองก็
เห็นอยูนะครับวาน้ําขามถนนอยูหลายวัน จึงใหกองชางเขาไปสํารวจ เพ่ือขุด
ลอกคูระบายน้ํา 

- เกษตรแปลงใหญ  กลุมเกษตรขอใชพ้ืนท่ีเพ่ือจําหนายสินคาทางการเกษตร    
พืช ผัก ตางๆ  ในพ้ืนท่ีของทานนายก อบต.บางสัก หากเกิดข้ึนก็จะเปนผลดีกับ
เกษตรกรและผูบริโภคนะครับ 
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ทานมาลี  หลําหลง   
- ถนนสายถํ้าโตะแสง  เปนหลุมบอ ไดแจงกองชางเขาไปสํารวจแลวนะครับ และ

ไดดําเนินการขอเครื่องจักรกลไปยัง อบจ.แลวครับ 
- เรื่องประปาควนลอน เจาหนาท่ี นายปรีชา หมาดนุย ไดแจงมายังบริหารแลว 

ในชวงวันหยุด เสาร – อาทิตย  น้ําจะหยุดไหล บางครั้งท่ีตรวจพบจะมีการปด
วาลวน้ํา ขอใหเจาหนาท่ีในพ้ืนท่ีเขาไปดูดวยนะครับ หากรูวาใครเปนคนปด
ขอใหมาแจงดวย จะไดดําเนินการตอไป 

ทานพิเชษฐ  อัตกลับ 
- เรื่องแสงสวางโซลาเชลล เราไดดําเนินการสํารวจท้ัง 6 หมูบานแลว หมูละ             

30 จุด  ขณะนี้อยูในข้ันตอนจัดซ้ือจัดจางครับ 
ทานจรูญ  บุญศิร ิ
- เรื่องน้ําประปาสายเขาตีนแรดท่ีไหลไปยังทาเรือ  สืบเนื่องมาจาก ผูใชน้ําหมูท่ี 3 

ไดรองเรียนและนําชาวบานมาประมาณ 30 คน ประสงคไมขอใชน้ําประปาเขา
ตีนแรด และมีมติท่ีประชุมของหมูบานไมเอาประปาลูกนั้น  ใหใชเฉพาะประปา
ในพ้ืนท่ีโรงเรียนควนตุงกู กระผมเองก็ไดชี้แจงไปแลว ขออธิบายใหทานสมาชิก
ไดเขาใจครับ ถาจะแกไขก็ตองขออํานาจประชาชนแถวทาเรือดวยนะครับ 

- การออกขอบัญญัติผูประสบภัยทางทะเล จุดนี้ตองประสานกับหลายหนวยงาน
นะครับ ตองใหนิติกรดูขอระเบียบตางๆ  การขอใหสภารับรองขอใหเลื่อน
ออกไปกอนนะครบั จะไดหารือกันกอนวาจะทําอยางไร 

ทานประมวล  ทองนวล 
- การปรับปรุงฝายชะลอน้ํา 
- การท่ีจะปรับปรุงฝายชะลอน้ํา ใหทานสมาชิกเขียนโครงการแลวเสนอมาท่ี 

อบต. ไดเลยครับ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองประทีป ครับ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ  ขอชี้แจงเพ่ิมเติมจากทานรองคะ   

- เรื่องไฟโซลาเชลล  ปงบประมาณ 2564 อบต.บางสัก ไวในขอบัญญัติ อยูในงบ
ลงทุน คาท่ีดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการติดตั้งไฟฟา
สาธารณะริมทางระบบโซลาเชลล  ม.1 – ม.6 จํานวน รอย 180 ตน ๆ ละ
3,190 บาท งบประมาณ 574,200 บาท ตอนนี้ทาง อบต.ไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจางตามระเบียบ  ซ่ึงในประกาศผิดอยู สเปกของระบบ  โซลาเชลลระบุ 
แตในขอบัญญัติไมมี ผิดอยูท่ีคุณลักษณะ ก็เลยยกเลิกโครงการและยังไมได
ดําเนินการ ตองแกขายกเลิกคุณสมบัติใหถูกตองกอน มีการซ้ือซองไป 3 - 4 
ราย ก็ไดแจงยุติไปกอน 

- เรื่องงบประมาณในการกอสรางจัดทําฝายชะลอน้ํา คลองเคียน ของหมูท่ี 6 
ขอใหเขียนโครงการมาเสนอของบประมาณ ชวงท่ีผานมาไมไดดําเนินการ 
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เนื่องจากโควิด ทําใหงบประมาณตกไป  ในป 2565 เราไดมีโครงการจัดทําฝาย
ในภาพรวม หมูบานไหนจะดําเนินการเสนอมาไดนะคะ 

- การออกขอบัญญัติผูประสบภัยทางทะเล ของสมาชิกหมูท่ี 3  ตามท่ีทานเสนอ
ใหออกขอบัญญัติก็ขอดูรายละเอียดขอกฎหมาย เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานานหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตรงนี้ขอรายละเอียดเพ่ิมเติม    
ดวยคะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญทานจรูญ ครับ 
ประธานสภาฯ 
นายจรูญ  บุญศิริ เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
ส.อบต.ม.3 กระผมนายจรูญ บุญศิริ ส.อบต.ม.3  เปนความเดือดรอนของพ่ีนองชาวประมงใน

พ้ืนท่ีครับ เชนปญหาจากภัยธรรมชาติ เรือจม ไฟไหม อยากใหมีการชวยเหลือตรงนี้ 
พอจะมีแนวทางใดบางครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานจรูญ ครับ ขอเชิญทานเลขานุการสภาฯ ครับ 
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ  เลขานุการสภาฯ กรณีผูประสบภัย เรือลม  ก็คือความตองการใหชวยเหลือซอมแซม  

ซ้ือวัสดุ อุปกรณ ในเรื่องการซอมแซม ซ่ึงตรงนี้ก็มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย      
วาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชนตามอํานานหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตองมีการข้ึนทะเบียนใหถูกตอง เปนไปตามกฏเกณฑท่ีกําหนด
นะคะ  

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขานุการสภาฯ ครับ  สําหรับกฎหมายและระเบียบตรงนี้เปนเรื่อง 
ประธานสภาฯ  ท่ีตองหารือดูรายละเอียดใหรอบคอบนะครับ จะไดรวมกันหารือตอไปครับ เรื่อง 

ระบบไฟโซลาเซลลกําลังดําเนินการแกไข ของหมูท่ี 4 ชวยกันดูนะครับวาใครเปนคน
ปดน้ําท่ีทําใหเดือดรอนไมมีน้ําใช สมาชิกทานอ่ืนจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ ขอเชิญทาน
รองสวาสดิ์ ครับ 
 

นายสวาสดิ์  สะหมาด เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน  กระผม 
รองนายก อบต.บางสัก นายสวาสดิ์  สะหมาด รองนายก อบต.บางสกั ชาวบานรองเรียนมาของหมูท่ี 4 เรื่อง

ถนนสายถํ้าโตะแสง ซ่ึงเปนถนนสายหลัก ขณะนี้เราก็ไดดําเนินการขอเครื่องจักรกล
จาก อบจ. เพ่ือเขามาดําเนินการแกไขแลวครับ อีกเรื่องประปาสายควนลอนตามท่ี
เจาหนาท่ีจดมาตรน้ํา นายปรีชาไดไปดูสาเหตุท่ีน้ําไมไหลก็พบวามีคนแอบไปปดน้ํา
บอยมาก ชาวบานเดือดรอนบางคนก็ลงในโซเซียลตางๆ  ก็ถือเปนเรื่องปกติท่ีเราตอง
พบเจอนะครับเม่ือเขามาอยูตรงนี้ ของทานจรูญ ชวยกันดูรายละเอียดนะครับ 
สวนมากชาวประมงถาตองการทําใหถูกตองก็ตองไปข้ึนทะเบียนท่ีกรมเจาทา ตองมี
ใบนายทาย วันกอนก็มีเหตุการณไฟไหมเรือ หนวยงานเขามาดูแลวแตเจาของเรือ 
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ไมไดลงทะเบียนตามข้ันตอนท่ีเขาจะชวยเหลือ จึงไมไดรับความชวยเหลือตอไปก็ได
จะไดดําเนินการใหถูกตองนะครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานรองสวาสดิ์ นะครับ ขอเชิญทานเลขาฯ สภา ครับ  
ประธานสภาฯ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ  สําหรับเรื่องประปาเขาตีนแรดยังเปนประเด็นกับ SML ตองมา

พูดคุยดูรายละเอียดตรงนี้กันอีกครั้งนะคะ 
 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานเลขาฯ สภา ครับ  เรื่องท่ีทานสมาชิกไดเสนอตอสภาคณะบริหารก็ได  
ประธานสภาฯ  รับทราบและชี้แจงไปแลวนะครับ ของทานจรูญขอใหหารือกับชาวประมงและมาดู 

เรื่องระเบียบขอกฏหมายการชวยเหลือตอไปนะครับ  ขอเชิญทานนายกครับ 
 

นายโชติ  มลยงค เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
นายก อบต.บางสัก กระผมนายโชติ มลยงค  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสัก กระผมเองก็ได 

รับทราบปญหาของแตละหมูตามท่ีทานสมาชิกไดนําเสนอเขาสภาแหงนี้นะครับ บาง
เรื่องก็ไดดําเนินการไปแลวแตยังไมแลวเสร็จ บางเรื่องก็กําลังดําเนินการ เพราะคณะ
บริหารชุดนี้ก็เพ่ิงเขามารับตําแหนง กระผมเองคณะบริหารและผูเก่ียวของทุกทานก็
จะพยายามทําหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายมาจากบานใหดีท่ีสุดนะครับ ขอบคุณทาน
สมาชิกแทนชาวบานนะครับ ท่ีดูแลปญหาความเดือดรอนเพ่ือนํามาหาแนวทางแกไข
ตอไป ขอบคุณครับ 

 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณทานนายก ครับ  คณะบริหารชุดนี้ก็เพ่ิงเขามาแตก็จะดําเนินการแกไข  
ประธานสภาฯ ปญหาใหกับพ่ีนองทุกๆ หมูนะครับ ขอเชิญทานเลขาฯ สภา ครับ 
 

นางสาววิไล  เกื้อมณี เรียนทานประธานสภาฯ  ทานสมาชิก  คณะบริหาร ดิฉันนางสาววิไล เก้ือมณี 
เลขานุการสภาฯ เลขานุการสภาฯ  

- แจงเรื่องการอบรมเก่ียวกับงานกิจการสภาฯ หากทานใดมีความประสงคจะเขา
รวมอบรมขอใหแจงความประสงคไดท่ีนักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  

- การจัดทําบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีรัฐ เอกสาร หลักฐาน รูปถายติดบัตร  และรูป
ถายติดบอรด ขอใหทุกทานสงใหกับนักจัดการงานท่ัวไป เพ่ีอจะไดรวบรวมเสนอ
ใหทานนายอําเภอกันตังตอไป  

- คณะบริหารและสมาชิกทุกทานตอนนี้มีไลน ของงานกิจการสภาฯ แลวขอใหทุก
ทานเขารวมเพ่ือจะไดประสานเรื่องตางๆ คะ 
 

นายสุวิทย  ทองชนะ ขอบคุณเลขาฯ สภา ครับ  ใครจะเขารวมอบรมแจงท่ีเจาหนาท่ีไดเลยนะครับ   
ประธานสภาฯ  สมาชิกทานใดจะเพ่ิมเติมหรือไมครับ หากไมมี ขอขอบคุณคณะบริหาร สมาชิก และ 

ผูเขารวมประชุมทุกทานท่ีเสียสละเวลาเขารวมประชุมนะครับ กระผมขอปดการ
ประชุมครับ 

 

ปดประชุมเวลา  14.50 น. 
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ลงชื่อ    วิไล  เก้ือมณี        ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
             (นางสาววิไล  เก้ือมณี)     

        เลขานุการสภา อบต.บางสัก 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจรายงานการประชุมครั้งนี้แลว (พิมพ)  ถูกตองแลว 
 
 

          ลงชื่อ    จรูญ  บุญศิริ       ประธานกรรมการ 

                                                      (นายจรูญ  บุญศิริ) 
 
 

   ลงชื่อ    นรินทร  เองฉวน        กรรมการ                  ลงชื่อ  มาลี  หลําหลง     กรรมการ 
            (นายนรินทร  เองฉวน)                                      (นางสาวมาลี  หลําหลง) 
 
 

 สภาองคการบริหารสวนตําบลบางสัก  ไดรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้แลวเม่ือวันท่ี      
 
 

    ลงชื่อ  สุวิทย  ทองชนะ        ผูตรวจรายงานการประชุม 

           (นายสุวิทย  ทองชนะ) 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ลำดับที่
	เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกที่เข้าประชุมมีจำนวน  6  ท่าน  สมาชิกครบองค์ประชุม  จึงขอเชิญประธานสภาฯ  กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

